
รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5/2567  

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

************************* 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 

1. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน 
2. นายสุกฤษ   กระแสสุข (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการ  
ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 

1. ว่าที่ ร.อ.สันติพงศ์       บุลยเลิศ           ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
2. นางณัฐธัญ          กาหลง    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
3. นางปลื้มจิต         สิงห์สุทธิจันทร ์  คลังจังหวัดเชียงใหม่   
4. นางพัชรี          สองสีโย    อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายนนท์ปวิธ         ฐานพัฒน์ภาคิน  (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางสาวสุชญา         มหาอินทร์   (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. ว่าที่ ร.ต.สุรเดช         ศรีโพธิ์   (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                                                               จังหวดัเชียงใหม่ 
8. นางสาวณัฏฐกานต์      ยาวิชยั   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติ

              และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางสาวปทุม         กาวิละ   (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ส.อ.กฤษฎา         ขำสว่าง       (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางชุติมา  แสนสมบัต ิ  (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายวรบดินทร์ วิญญ์สิริวรกุล  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด 
1. นายอนุรักษ์         ณ เชียงใหม่            (แทน)  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

                                                                         จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายเก่ง ชัยวารินทร์ (แทน)  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                                                                      สำนักงานเชียงใหม่ 
3. นางอภิญญา มหาวันไชย  (แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่  
4. นายสมพร นันทะชัย  (แทน)  ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร       

   และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจทีมี่สำนักงานอยู่ในจังหวัด 

1. นายปรัชญา โกมณ ี ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
   สาขาภาคเหนือตอนบน 

2. พ.ต.อ.กิติชัย อินเต้า (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. นางสาวเพชรดา อยู่สุข (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง                                                                                                                                                                   
.                                                                          (องค์การมหาชน) 

4. นางศุภาดา ชัยวงษ์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุม
           และนิทรรศการภาคเหนือ  

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น 

1. นางสาวพวงทอง   โยธาใหญ่ (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
2. นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง (แทน)  นายกเทศมนตรีนครจังหวัดเชียงใหม่  
3.  นายธีรวัฒน์   ปลัดกองวัน (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน 
4.  นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล 

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาสังคม 

1.  นางกนิษฐา เกษมสุข ผู้แทนภาคประชาสังคม 
2.   นางสาวชนม์นิภา      ขาวละออ  ผู้แทนภาคประชาสังคม 

3.   นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
4.   นายธันวา พานิช  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
5.   นางสาวพัชรินทร์ โคจรสว่างกุล  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
6.   นางสาวลักขณา         ศรีหงส์           ผู้แทนภาคประชาสังคม  
7.   ว่าที่ ร.ต.สมสวย         ปัญญาสิทธิ์          ผู้แทนภาคประชาสังคม 
8.   นางสุพัตรา     ผ่อนจัตุรัส  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
9.   นายอุดม                 อินทร์จันทร์  ผู้แทนภาคประชาสังคม 

  คณะกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนหน่วยงานปฏิบัติการด้านความม่ันคง 

1.  พ.อ. หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์   (แทน)  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน               
.                                                            จังหวัดเชียงใหม่ 

  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
1. นายนักปราชญ์   ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

   เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นางสาวสุวิชาดา   อ่อนนาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม  
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
5. นายเดโช      ไชยทัพ  ผู้แทนภาคประชาสังคม 

6. นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์      ผู้แทนภาคประชาสังคม  

7. นายนริศ บุญสถิติย์  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจารุเกียรติ  ปัญญาด ี  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นางสาวลักขณา  ธัมมากาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
3. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

     สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชิตพล  ปัญญาวงค ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

      สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นางสาววรกานต์  มุกดานัน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                                          สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
      
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี การพิจารณา
การใช้งบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 
 

เรื่อง การรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 21 สิงหาคม 2567 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 21 สิงหาคม 2567 และสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 21 สิงหาคม 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
          ผลการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดเชียงใหม่ 
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลุ ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลุ่ม
ภารกิจด้านความมั่นคง คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการกลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการพิเศษและบริหารจัดการ และคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม    
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 1. กลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
นายนนท์ปวิธ ฐานพัฒน์ภาคนิ 
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ยืมเงินงวดแรกทั้งหมด 376,000 บาท อยู่ระหว่างการส่งใช้ยืมเงินในงวดที่ 2 
280,000 บาท โครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2567 ดำเนิน
เบิกจ่ายเร่งรัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2567  

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

การรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ใน 1 ปีที่ผ่านมาทำ
อะไรไปแล้วบ้าง เช่น ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ทำในเรื่องของยาเสพติด ทำอะไร 
เกิดผลอย่างไร หมายความว่า งบประมาณที่ดำเนินการเรื่องของยาเสพติด ลดจำนวนคนติด
ยาเท่าไหร่ ปัญหายาเสพติดหายไปเท่าไหร่ และดำเนินการต่ออย่างไร ให้ตอบคำถามว่า
งบประมาณที่จัดสรรในเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือสร้างความมั่นคงให้กับจังหวัดเชียงใหม่
อย่างไร ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง 

 2.กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
นางณัฐธัญ กาหลง 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

ในพ้ืนที่ของการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 3.44 ล้านไร่ (24.60%) 
• ไม้ผล/ไม้ยืนต้น                       751,620 ไร่ (21.79%) 
• ที่นา                                    554,465 ไร่ (16.07%) 
• พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ    409,979 ไร่ (11.89%) 
• เกษตรอื่นๆ                            1,733,364 ไร่ (50.25%) 

           งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นำไปส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ราคา
ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
           พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปีนี้ จะเห็นได้ว่า เรื ่องของพื้นที่ของลำไย มะม่วง การ
ขับเคลื่อนในปีนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันในเรื่องของราคา ผลผลิตและแหล่ง
จำหน่ายการตลาด ซึ่งทำให้ราคาผลผลิตปีนี้ค่อนข้างดีมาก เป็นราคาที่พ่ึงพอใจของเกษตรกร 
ซึ่งทำให้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องราคาตกต่ำ ซึ่งมูลค่าของลำไยปีนี้ ได้ถึง 13,178,100,000 
บาท เป็นยอดของการจำหน่ายลำไยปีนี้ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 30 บาท รองรับการส่งออกไปจีน 
ได้ราคา 40 – 49 บาท เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ หอมหัวใหญ่ที่มขี่าว
ว่า ราคาที่ลดลง ได้ให้ความช่วยเหลือจากพาณิชย์จังหวัดชียงใหม่ ส่งเสริมให้กิโลกรัมละ 2 
บาท ทำให้ราคาของหอมหัวใหญ่ไม่ตกต่ำ 
            สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากมูลค่าที่สูง ได้แก่ ไก่ไข่ โคเนื้อ 
งบประมาณที่ดำเนินการส่งเสริม ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัดและงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้ของบประมาณไป ทำให้ผลผลิตและ
ราคา ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร มีความพึงพอใจในเรื ่องของราคา ในปีงบประมาณ 
2567 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ได้ดำเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวม 389 โครงการ 
งบประมาณ 769,847,975 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของกรมชลประทานเพื่อการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร 
การบริหารจัดการเศษซากทางการเกษตร 

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ ได้บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง รวม 4 โครงการ งบประมาณ 127,192,300 บาท 

     1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่สู ่ สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง (ส้มสายน้ำผึ้งฝาง/ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง) งบประมาณ 1,653,000 บาท 

2. โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
115,959,300 บาท 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามะคาเดเมียเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 
งบประมาณ 580,000 บาท 
4. โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่น และ
สิ่งบางชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 9,000,000 บาท 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

มิติด้านการเกษตรที่เกิดขึ้น ที่ได้มีการบูรณาการ สิ่งที่เห็นได้ชัดราคาผลผลิตของ 3 
พืชหลักที่เป็นพืชเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าราคาทุกชนิดในปี 2566/2567 มีราคาท่ีสูงขึ้นและ
มูลค่าสูงขึ้น  

นายสุกฤษ กระแสสุข 
(แทน) ประธานหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ 

สอบถามว่า มีราคาผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างเช่น หอมหัวใหญ่ ส้มสายน้ำผึ้ง 
ลิ้นจี่จักรพรรดิ ทราบหรือไม่ว่าเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศ หรือว่าเพราะอะไร ผลผลิตถึงมี
ราคาที่สูงขึ้น และแนวโน้มในอนาคตจะสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่ เมื่อสักครู่ที่ได้ฟัง เกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาระบบราคาหรือมขี้อมูลปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

นางณัฐธัญ กาหลง 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

ประเด็นแรกก็มาจากเรื ่องของคุณภาพที ่ด ีขึ ้น ลำไยจะไม่สามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ถ้าคุณภาพไม่ดี เพราะจีนสามารถปลูกเองได้ อาจจะมีการลดพื้นที่ เนื่องจาก
ลำไยของเชียงใหม่ จะมีพันธุ์อยู่ 8 สายพันธุ์  ปลูกในฤดูกาลและนอกฤดูกาล จะทำให้ตัว
ลำไยที่เป็นนอกฤดูกาลจะขายได้ราคาค่อนข้างดี เพราะว่าจีนจะทำในช่วงฤดูกาล และ
สารเคมีของไทยจะใส่แบบในระดับที่ต้องปลอดภัย ก็มาจาก 2 อย่าง ในเรื่องของปรับปรุง
คุณภาพและส่งเสริมของน้ำ อย่างเช่นที่ไหนแห้งแล้งสังเกตได้เลยว่าทั้งจังหวัด ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการชลประทาน เข้าไปช่วยสนับสนุนน้ำ ซึ่งทำให้พืชผลทางการ
เกษตรไม่เสียหาย 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตถ้าเทียบกับจีน เราจะอ่อนกว่า ขนส่งตะกร้าขาว
ค่อนข้างน้อยในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยขนาดของลูกและลักษณะของผิ แต่ของเราส่วนใหญ่
ตลาดหลัก ถ้าขนส่ง เกรด A AA ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีน แนวโน้มของจังหวัดเชียงใหม่ คือค่อน
ไปทาง ลูกใหญ่ เวียดนามซื้อเกรด B และเกรด C นำไปแกะเป็นลำไยสีทอง ทำให้ความ
ต้องการของตลาดลดลง พอเกรด B,C ไม่ต้องทำเป็นส่วนช่อ ใช้ลูกล่วง มารับซื้อที่เชียงใหม่ 
กลับ นครพนม ออกทางลาว เวียดนามไป รับผลผลิตแบบเต็มกำลัง เพราะแรงงานถูกกว่า 
ผลิตได้แต่ความต้องการไม่พอ นำไปแกะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ทำอย่างไรให้สินค้าของเราเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ เป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงเป็นสินค้าปลอดภัย ในปี 2568 จะ
เดินหน้าต่อ 2 ตัวหลัก คือ  

1. สินค้า GI เมื่อได้ GI จะทำอย่างไรให้ GI เช่น ส้มสายน้ำผึ้ง ในปีที่ผ่านมา ขาย
กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท จะทำอย่างไรให้ขายได้กิโลกรัมละ 100+ บาทขึ้นไป จะทำ
อย่างไรให้เป็นสินค้าพรีเมียม และเติมเรื่องของกาแฟกับมะคาเดเมีย  

2. การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ต่อไปในเรื่องของแหล่งเงินงบประมาณ ในส่วนของการเจือปนสารพิษ สารเคมีต่างๆ 

จะโดนกีดกัน ถ้าเกิดเราสามารถท่ีจะวางแผนงบประมาณเหล่านี้ได ้
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นายอุดม อินทร์จันทร์ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ตอนที่เราไปประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จังหวัดลำพูน มีอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอเก่ียวกับเรื่อง “เกษตร” ยกระดับอาชีพด้านการเกษตรครบวงจร 
น่าสนใจเป็นอย่างมาก ถ้าคณะกรรมการ ก.บ.จ. ได้รับฟังด้วย ก็เป็นเรื่องที่ด ี

นางณัฐธัญ กาหลง 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

จะขอรับเรื่องไปและจะประสานกับทางจังหวัดลำพูน ว่าเป็นอาจารย์ท่านใด จะได้
เอาแนวทางที่ท่านเสนอแนะมาปฏิบัติ 

 3. กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษและบริหารจัดการ โดยสำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ว่าที่ ร.อ.สันติพงศ์ บุลยเลิศ 
ท่องที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลการดำเนินกลุ่มภารกิจ (Cluster) ปีงบประมาณ 2567 ด้านกิจการพิเศษและ
บริหารจัดการ (ท่องเที่ยว) ส่วนใหญ่จะเป็นเรื ่องการส่งเสริมจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจภาค
บริการของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีขับเคลื่อน ตัวเลขของสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบกับผลการดำเนินงาน ปี 2567 เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน
นักท่องเที่ยว 6,612,488 คน รายได้นักท่องเที่ยว 59,996.47 ล้านบาท ในการคาดการณ์ใน
การทำงานของกลุ่มภารกิจมองว่าสถานการณ์ในปี 2567 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 12.2 ล้านคน 
รายได้ 102.57 ล้านบาทขึ้นไป ยังขาดรายได้ประมาณครึ่งหนึ่ง ยังขาดอยู่ประมาณ 40 % 
ปัจจัยที่มีผลกระทบ ในห้วงที่ผ่านมาที่โดนหนักมากก็คือ 

• ปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
• บัตรโดยสารราคาแพงขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงก่อนหน้า 

          ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีไฟท์บิน ( INTERNATIONAL 
Flight) 23 Airlines / 16 Routes ได้แก่ เกาหลีใต้ – อินซอน /มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร์ 
/ฮ่องกง - ฮ่องกง HKG /เวียดนาม – ฮานอย /สิงค์โปร์ – ชางง ี/ลาว – หลวงพระบาง /พม่า 
– ย่างกุ้ง /ญี่ปุ่น – คันไซ /จีน - ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ,กวางโจว,เฉินต,ูปักก่ิง,ไทเป,จิ่นหง,คุณหมิง 

Domestic Flight : 6 Airlines / 13 Routes 
(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย กระบี่ สุราษฎร์ธานี หัวหิน ขอนแก่น กระบี่ หาดใหญ่ ภูเก็ต 
อุดรธานี อุบลราชธานี อู่ตะเภา) 
           ในปลายเดือนกันยายน ช่วงฤดูหนาว สายการบินจะเพิ่มเที่ยวบิน ได้รับแจ้งใน
เส้นทางเกาหลี ฮ่องกง – มาเลเซีย มีไฟท์บินแน่นอน ซึ่งจะสอดรับกับตลาดในช่วงปลายปี 
ช่วง High Season ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มภารกิจฯ ได้มีการหารือ กำหนดให้ 
12 เดือน 12 เทศกาล เป็นเป้าหมายหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่  
โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมหลักๆ คือ  
➢ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ซึ ่งได้รับผลตอบรับมาอย่างดี และมีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูง ในมหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ มีกิจกรรมเชียงใหม่บลูมส์ เทศกาล
เชียงใหม่เบิกบาน CHIANG MAI BLOOMS IN 2024 มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัด
งานด้วยกัน  

➢ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม 
เจ้าภาพหลักท่ีเห็นได้ชัดก็คือ เทศบาลนครเชียงใหม่  

➢ Chiang Mai Pride Month 2024 ได ้ร ับความร ่วมม ือของภาคเอกชนส ูงใน
กิจกรรมนี้ ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ได้รับการชื่นชม ความเท่าเทียมในด้าน
ต่างๆด้วย 

➢ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในปีนี้ภาคเอกชนได้มีการจำหน่ายบัตรฯล่วงหน้าแล้ว 
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในกลุ ่มที่ขายราคาสูงสุด ในกิจกรรม 1 คืน อยู่ที่ 
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9,900 บาทต่อหัว เป็นกิจกรรมทางย่าน อ. แม่ออน มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมใน
หลายรายการ 

➢ กิจกรรมท่องเที่ยวสายศรัทธา ได้รับความร่วมมือของภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนใน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

➢ กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาคการท่องเที่ยว กิจกรรมขนหัวลุก เวียงพิงค์ 
(โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) พยายามจัดงานขนหัวลุก ในสถานที่ที่มีตำนาน
พอสมควร มีการตอบรับที่ดี ในกิจกรรมอื่นๆ และรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้เข้ามาเติมในเรื่องของกิจกรรมดนตรีเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ 

ในแผนพัฒนาจังหวัดที่กลุ่มภารกิจฯดูแล คือ  
การพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว  

1. พัฒนาเชฟท้องถิ่นของชุมชน  
2. ผู้นำแถวสอง (ผู้นำท่องเที่ยวชุมชนรุ่นใหม่)  
3. เครือข่ายท่องเที่ยวยั่งยืน เขตอารยธรรมล้านนา 
4. การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน (25 อำเภอ) 

การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกับภาคอื่นๆทั้ง ประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี ระนอง
สุโขทัย ระยอง - จันทบุรี  
สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล 

• เทศกาลปีใหมป่ี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ มีเงินสะพัด 10,279.86 ล้านบาท 
• วันสงกรานต์ 2567 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 68.17 %  
ปี 2566 ที่ผ่านมา 

• ประเพณียี่เป็ง 1,166.67 ล้านบาท 
• เทศกาลปีใหม่ 4,421.62 ล้านบาท 
• เทศกาลสงกรานต์ 1,398.07 ล้านบาท 

จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ในปี 2567 แผนพัฒนาฯ มีจำนวน 12 รายการ รวมถึงที่ได้รับ
การจัดสรรงบจากการประชุม (ก.บ.จ.) เพ่ิมอีก 2 รายการ รวมเป็น 14 รายการ ในเรื่องของ
ตัวชี้วัดการพัฒนาฯ เกินเป้าหมายที่กำหนด 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

จะเห็นว่าการจัดงานด้านการท่องเที่ยว ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 89,193.79 ล้านบาท (5เดือน) ความสำเร็จที่เกิดข้ึนไม่ได้เกิดที่งบพัฒนาจังหวัด
เพียงอย่างเดียว งบพัฒนาจังหวัดฯเป็นจุดเชื่อมโยง ต้องขอขอบคุณองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดงานทุกงานจุดสูงสุดจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี 
นอกจากการจัดงานไฮไลท์หลัก จำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อสักครู่ที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ได้นำเสนอ 3 หมื่นกว่าล้าน สิ่งที่ไม่แปรจากปัจจุบัน คือ (1) ตั๋วเครื่องบิน (2) วิถี
ชีวิต ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

นางสาวลักขณา ศรีหงส์ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

           คิดว่าในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่มีความพยายามในระดับหนึ่ง และขอชื ่นชม
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคประชาชนได้เข้าร่วมโปรแกรมในการ
พัฒนาตัวเอง พัฒนางานอยู่หลายครั้งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ในอีก
ประเด็นหนึ่ง เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนี้เป็นทั้งโอกาสสำคัญที่จะพูดเรื่อง
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ถ้าทางจังหวัดมีนโยบายที่จะสนับสนุน มีมาตรการในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ที่มุ่งไปสู่ 'Net Zero' การท่องเที่ยวคาร์บอนสูงๆ หรือการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการสร้างศักยภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวไป
ด้วยกันได้ และฝากถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของงบประมาณจังหวัด ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณถ้าเราสามารถทำให้เรื่องราวเหล่านี้ได้รับการสื่อสารถึงประชาชน 
ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งบประมาณนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ประชาชนจะมีส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกัน เป็น
สรรพกำลังหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยกันอย่างไร ถ้าเราสามารถสื่อสารและทำ
ให้คนเชียงใหม่ ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะเป็นการทำงานร่วมกันทุกภาค
ส่วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมนั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะพัฒนา
คนของเราผ่านงานพัฒนาของจังหวัดไปด้วย 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

          เรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางจังหวัดมีการพูดคุยกำหนดให้
เป็นนโยบาย นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ได้มาท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการท่องเที่ยว
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย จะทำให้รู้สึกว่าการมาเที่ยวของเขาเป็นการท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าและมีคุณภาพ และมีการขับเคลื่อนต่อ รวมถึงเรื่องที่เราสร้างความเข้มแข็ง อย่างที่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอ ในปีที่ผ่านมาเปิด 12 การท่องเที่ยวชุมชนที่
เข้ามาร่วมในการพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยวชุมชน จะส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว การ
ทำให้พี่น้องในชุมชนให้ลุกข้ึนมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

ว่าที่ ร.อ.สันติพงศ์ บุลยเลิศ 
ท่อเงที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

          ในปฎิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด ในเรื่องของ health and massage กำหนดให้
อยู่ในเดือนสิงหาคม ในห้วงที่ผ่านมามีทั้งภาคเอกชน ในเรื่องของธุรกิจ สปา (Spa) เป็นตัวนำ
และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนบางส่วนที่เข้ามาร่วมทำแพคเกจร่วมกัน 
รวมถึงทาง ททท. ก็ได้นำประเด็นไปเสนอขาย ภายใต้ตลาดเฉพาะของเขาโดยตรง สำหรับปี
ต่อไปกลุ่มภารกิจก็มองว่าจะทำอย่างไรให้สร้างเครือข่ายในเรื่องของ health and massage 
ที่กว้างขึ้น นอกจากในเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนก็ดี เรื่องของธุรกิจสปา (Spa) กลุ่มธุรกิจ
ด้านฟื้นฟูสุขภาพต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่ทำธุรกิจที่วัยรุ่นตอนนี้ต้องการ คือ กลุ่มของ Fit and 
Firm เรื่องของ Fitness ต่างๆ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพื้นที่ให้ขยายตัว ซึ่งบางครั้งการที่
เรานำกิจกรรมกีฬานานาชาติเข้ามาในบางห้วง อาจจะเป็นตัวเสริมให้กับกลุ่มธุรกิจ Fitness 
ได้ อย่างเช่นกิจกรรมบางกิจกรรมตัวนักกีฬาเองซึ่งหาสถานที่ออกกำลังกาย ที่ทำให้ร่างกาย
ฟิตอยู่เสมอ โดยแผนปี 2568 ทางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งใจจะรับงานต่างประเทศเข้ามา 1 
งาน ในเรื่องของการออกกำลังโดยตรง กิจกรรม Spartan Thailand ซึ่งเป็นสนามเชียงใหม่
ในห้วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม - กันยายน (รอยืนยันวันที่) ซึ ่งที ่ผ่านมากลุ ่มของ 
Spartan มีเครือข่ายในกลุ่มของ กาลิเลเซีย ซึ่งมีนักกีฬาเข้ามาแต่ละสนาม ในประเทศไทย
เรามีอยู่ 2-3 สนามหลัก อยู่ที ่พัทยา ปีนี้ภูเก็ตจะเป็นไรเซนสุดท้าย และจะเปลี่ยนมาที่
เชียงใหม่ ที่ผ่านมาชาวต่างชาติที่เข้ามาในสนามที่พัทยา นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
มาร่วมกันมากรวมถึงผู้ติดตามกว่า 15,000 คน ตัวเลขในห้วงสั้นๆ ช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจให้
ขยายตัว รวมไปถึงธุรกิจ Fitness ธุรกิจบริการด้านสปา เนื่องจากการแข่งขันมันเป็นการท้า
ทายตนเอง เพราะนักกีฬาแข่งต่อเนื่องจะมีการฟ้ืนฟูสุขภาพ จะตามกันมา 

นายสุกฤษ  กระแสสุข  
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ 

ที่ได้นำเสนอเมื่อสักครู่ ทุกอย่างจะเชื่อมโยง health and wellness ซึ่งเชียงใหม่มี
ศักยภาพพอสมควร ถ้าเราโปรโมทในทางที่เหมาะสม เชื่อว่าจะมีนักลงทุนระดับใหญ่ๆ เข้า
มายังจังหวัดเชียงใหม่ 
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นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

         เป็นข้อมูลทีแ่สดงถึงความสำเร็จ เป็นทิศทางที่สดใสที่ได้ร่วมการต่อยอดในการพัฒนา 

นายเก่ง ชัยวารินทร์ 
(แทน) ผู้อำนวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานเชียงใหม่ 

         ตามท่ีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอไป 
         ประเด็นที่ 1 เรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยว ถ้ามองในภาพรวมแล้วตอนนี้ทางเราก็มี
ประเด็นปัญหาเหมือนกัน ด้านการตลาดภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยว ในระดับประเทศ คิด
ว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่เรื่องของการใช้จ่ายค่อนข้างจะจำกัด ดังนั้น 
ภาคเอกชนก็มีความจำเป็นจะต้องมีการจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายกอ่น
สิ้นปีนี้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ หากภาครัฐดำเนินการเองเพียงลำพังก็คงจะไม่ไหว ต้องขอความ
ร่วมมือจากทางภาคเอกชนหรือพี่น้องภาคประชาสังคมด้วย ถ้าจัดกิจกรรมออกมาในช่วง 4 
– 5 เดือนสุดท้าย ก่อนที่จะสรุปผลกัน 
          ประเด็นที่ 2 อยากให้ความสำคัญเรื่องของเส้นทางบิน ถ้าเป็นหลายๆประเทศแล้ว 
ให้ระดับความสำคัญที่เหมือนกัน ในอัตราที ่เท่าเทียมกัน อยากให้มองในส่วนของการ
ให้บริการในส่วนของการคมนาคมทางบกด้วย เช่น การเดินทางโดยรถโดยทางประจำทาง 
รถไฟ ถ้าเป็นไปได้ หรือมีงบในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาในส่วนที่จะให้บริการคนให้เกิด
ความอยากเดินทางโดยทางบกมากขึ้น ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เหมาะกับพ่ีน้องประชาชนที่
มีรายไดร้ะดับปานกลางด้วย 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

         เป็นโจทย์ที่จะต้องร่วมกัน จะทำอย่างไรให้ตัวเลขในเรื่องของการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น  

นายเก่ง ชัยวารินทร์ 
(แทน) ผู้อำนวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานเชียงใหม่ 

         ต่อยอดนโยบายรัฐบาล หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องของ Soft Power 
และมีกลยุทธ์ในส่วนของนโยบายการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็นำมาต่อยอด 
คือ 5 Must ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

• Must See ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ชุมชนไทลื้อบ้าน
ลวงเหนือ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล 

• Must Eat ขนมจีนนํ้าเงี้ยว ข้าวซอย กาแฟเทพเสด็จ นํ้าพริกหนุ่ม ไส้อั่วเก๊าบ่ะขาม 
• Must Seek ดอกนางพญาเสือโคร่ง นาขั้นบันได เวียงกุมกาม วัดหลวงขุนวิน Jing 

Jai Market กาดจริงใจ 
• Must Buy ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เครื่องเงินวัวลาย ร่มบ่อสร้าง จักสานเชียงใหม่ 

เมล็ดกาแฟเชียงใหม่ 
• Must Beat เช ียงใหม่ มาราธอน ล ้านนาฮาล ์ฟมาราธอน Bangkok Airways 

Boutique Series CNX 100K Ultra Marathon 2024 
 4. กลุ่มภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวณัฎฐกานต์ ยาวิชัย 
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รายงานเรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการ

การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในปี 2567 ผลการดำเนินการดังนี้ 
จุดความร้อน ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 8,629 จุด 

ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 34 
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พื้นที่เผาไหม้ ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 625,146 ไร่ 
ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 47 

ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร ณ 
วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 87 วัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 24 

จำนวนผู้ป่วย COPD ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 8,844 
ครั้ง ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 74 

จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ระบบ Fire D ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567 มีการลงทะเบียนคำร้อง 14 ,531 รายการ อนุมัติ 
12,671 รายงานการดำเนินการแล้ว 6,590 รายการ พื้นที่ คำร้อง390,881 ไร่ รายงาน
ผลการดำเนินการแล้ว 195,314 ไร่  
สรุปผลการถอดบทเรียนระดับจังหวัด ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 
กระบวนการป้องกันและการทำแผนแบบมีส่วนร่วม 
1.กระบวนการทำแผนป้องกันและบริหารจัดการชื่อเพลิง "ยังทำได้ไม่เต็มที่"ยังอยู่ที่ระดับ
ผู้นำ ไม่ถึงชาวบ้านและผู้ที่ใช้ชีวิตและหากินอยู่กับป่า ไม่ตรงตามความต้องการชาวบ้าน 
2.ข้อเสนอต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในทุกองค์กรภาคีและทุก
ระดับ ให้ถึงระดับประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ชีวิตอยู่กับป่า "มีข้อตกลง กติกาชุมชน 
ควบคุมการเผา" 
3. งบประมาณในการสนับสนุนแผนจำกัด ล่าช้า 
4.ข้อเสนอ ต้องมีแผนสนับสนุนให้เกิดความพร้อมก่อนช่วงเผชิญเหตุทั้งด้านงบประมาณ 
อุปกรณ์ และกำลังคน ของหน่วยงานปกติ อปท. และชุมชน 
5.สนับสนุนการปลูกป้า ดูแลตันไม้หลังการปลูก และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว/เปิดรับ CSR ในการฟ้ืนฟูป่า         
กลไก 
1. กลไกแบบบูรณาการในการวางแผนป้องกันและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับตำบล 
ระดับอำเภอ ที่ทุกภาคี (อำเภอ อปท. ชุมชน ป่าไม้ ฯลฯ)มีข้อมูล มีความ 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. อำนาจในการตัดสินใจ อนุมัติ และการจัดการที่ชัดเจน (อยู่ที่ใคร?) 
ประกาศและคำสั่ง 
1. มีข้อจำกัด ความเข้าใจของชาวบ้าน ยังไม่ชัดเจน 
2. ข้อเสนอ ให้มีการพูดคุยประกาศ คำสั่งทุกต้นปี และมีการสื่อสารทั่วถึงทุกระดับให้เข้าใจตรงกัน 
การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการดับไฟ 
1.สมมติฐานระหว่าง "ชาวบ้านเผาป่า เนื่องจากการหาเห็ด ผักหวาน ล่าสัตว์ฯลฯ  
กับการปลดล็อคกฎหมาย/การยกระดับเศรษฐกิจจากป่า/การพัฒนาคุณภาพชีวิต" ที่ยังต้อง 
ประสานให้สมดุล 
2.กลยุทธ์ "เน้นการป้องกันมากกว่าการดับไฟ" แต่ถ้าเกิดไฟต้อง "รู้เร็ว รู้จุดเกิดไฟ เข้าถึงเร็ว ดับเร็ว" 
3.ให้ชุมชน ท้องถิ่น อปท. และเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่เป็นกำลังหลักที่มีความพร้อมด้าน
ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
4.ขาดกำลังคน เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี โดรน พาหนะ ฯลฯ (ทำให้เกิดข้อจำกัดการรับรู้การ
เกิดไฟ การเข้าถึงพ้ืนที่ และดับไฟให้เร็ว) ขาดแหล่งสำรองดับไฟซึ่ง “ต้องมีแผนในการ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเผชิญเหตุ” 
5. ข้อเสนอ ให้มีอาสาดับไฟจากชุมชน อปท. ท้องถิ่นที่มีความรู้ มีอุปกรณ์ มีความปลอดภัย 
เพ่ือทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 



11 
 

ระบบ Fire D 
1..ความเข้าใจและการเข้าถึงระบบ Fire D ยังมีข้อจำกัด (ทั้งชมุชน อปท. และอำเภอ) 
2.บูรณาการได้ไม่เต็มที่ พ้ืนที่บริหารไม่ตรงกันระหว่าง ชุมชน-เจ้าหน้าที่ 
3. ฐานข้อมูลพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ชัดเจน 
4. ผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่ผิดระเบียบ/มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
5. ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตระบบ Fire D 
6. สร้างแรงจูงใจให้"ไฟจำเป็น" เข้าระบบ Fire ทั้งหมด โดยปรับปรุงระบบ Fire D ให้เข้าถึงอย่างง่าย 
(เข้าระบบทั้งหมด ปรับให้ง่าย ตัดสินใจได้เร็ว มีระบบรายงานกลับ ในทุกการอนุมัติ) 
บทลงโทษ 
1. การใช้มาตราการทางกฎหมายควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม >>> ให้แยกแยะ 
 วิเคราะห์ การเผานั้นเกิดจากการกลั่นแกลัง ประมาท(ใช้มาตรการทางกฎหมาย) แต่ถ้าไม่
สามารถใช้ระบบ Fire D และหากินในชีวิตปกติ  (ใซ้มาตรการทางสังคม) เพราะการ
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งที่นำไฟสู่การเกิดไฟได้ 
การเกษตร 
1. ลดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
2. มีแผนและการบริหารเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่มีการเผา 
3. เพ่ิมทางเลือกเกษตรกร ลดต้นทุนในการแปรรูปวัสดุการเกษตร ไถกลบ แปรรูปเป็นชีว
มวลอัดเม็ด และรูปเป็นพลังงาน โดยมีศูนย์จัดการวัสดุทางการเกษตร 1 จุด 
1 อำเภอ/อบต./เทศบาล สร้างแรงใจให้ไมม่ีการเผา/ทำให้เกิดรายได/้คารบ์อนเครดิต/
ปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดียวเป็นพืชยั่งยืน ไมย้ืนต้น ไม่เกิดการเผา 
การดูแลป้องกันสุขภาพ 
1. การสนับสนุนการเตรียมความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ดับไฟ ทั้งด้านอุปกรณ์
(หน้ากาก) และการตรวจสุขภาพ 
2. แผนดูแล ป้องกัน ตรวจสุขภาพ (ห้องปลอดฝุ่น มุ้งสู้ฝุ่น ฯลฯ) ให้มีความพร้อม แล้วเสร็จ
ภายในตุลาคม 
3. ส่วนราชการ หน่ายงานทุกภาคส่วน รณรงค์ ประขาสัมพันธ์ ร่วมกันทำจัดทำ ส่งเสริมการ
ใช้ห้องลดฝุ่นให้ทุกคนเข้าถึงได้ 
4. ผลักดันนโยบายประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง ต้องได้รับการตรวจปอด ทุกราย 
ข้อมูลและการสื่อสาร 
1. เพ่ือการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานทุกหน่าย ทุกระดับให้เข้าใจตรงกัน 
2. การสื่อสารกับสาธารณะให้เข้าใจข้อมูลเข้าใจสถานการณ์ การยกระดับสถานการณ์ 
เพ่ือให้เกิดการดูแล และมาตรการป้องกันตนเองของปรงประชาชนและการดูแลของหน่าย
งานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุก Platforms อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี มีกลไก
ประชาสัมพันธ์ทุกระดับ เปิดเผยมูลสู่สาธารนะ 
3. รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่ามในการดูแลป่า ป้องกัน
ไฟ และการป้องกันตนเองกับทุกฝ่าย ทุกภาค 
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รัฐบาล 
1. การสนับสนุนเชิงนโยบาย จังหวัดเชียงใหม่ทำเพียงลำพังไมพ่อ ต้องอาศัยการสนับสนุน
เชิงนโยบาย แก้ไขกฎระเบียบต่างๆและการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา
ฝันควันในทุกจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นข้อมูลการปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า 

การปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
ได้ดำเนินการปลูกป่า จำนวน 6,070 ไร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ดำเนินการปลูก
ป่า จำนวน 10,865.70 ไร่ 
การก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ ่ง ตามแผนปฏิบัติราชปารประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 จำนวน 12 แห่ง 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

          ในปีนี้ต้องฝากทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
บางไทม์ไลน์ที่หน่วยกำหนด ทำแผนมาแล้ว 25 อำเภอ อาจจะต้องเริ่มเร็ว ต้องเดินหน้าต่อ
อาจจะเอามาเสริมกระบวนการการใช้งบพัฒนาจังหวัดและงบกระทรวงกรม รวมถึงองค์กร
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วย 
           ฝากถึงเร ื ่องการปลูกป่า ถ้าดูจากตัวเลขขนาดนี ้อยากจะให้ทางสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับคนที่มาทำงานในพื้นที่ 
นอกจากกลุ่ม จะทำอย่างไรให้สามารถดูแลต้นไม้ จำนวนพื้นที่ที่จะปลูกมีจำนวนมาก ต้นไม้
ที่ปลูกก็เยอะ ที่อยู่รอดปลอดภัย อาจจะต้องกำหนด มีมุมมอง จะทำอย่างไรให้สันนิษฐานว่า
ปลูกไป 100 ต้น ให้ตายแค่ 5 ต้น ให้วัดอัตราการอยู่รอด อย่างเช่นต้นปีที่ผ่านมาทาง สตง. 
เคยออกรายงานของกลุ่มจังหวัด การปลูกป่ามีอัตราการรอด 5 % ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น 
ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ต้องคุยกับหน่วยงานใน
สังกัด อาจจะต้องปรับตัวชี้วัดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นเชิงคุณภาพมากขึ้น พื้นที่อาจจะ
น้อยลง แต่ทำอย่างไรให้ในขนาดปลูกต้องอยู่รอดปลอดภัยแค่ไหน จะไปเสริมในเรื่องของ
การสร้างการปลูกป่า นำไปสู่คาร์บอนเครดิต 

นายสุกฤษ  กระแสสุข  
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ 

        ในส่วนของ PM 2.5 ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้ง มันมีค่าเสียโอกาสอยู่ 
ไม่ทราบว่าได้มีการบูรณาการเรื่องของ  PM 2.5 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจอื่นๆหรือไม่ 
อย่างเช่น บอกว่ากระทบกับเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษ เพราะว่า ทางภาคเอกชนบอกว่า  
คาร์บอนเครดิตที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และกระทบโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจ  เพราะว่า
เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพออากาศไม่ดี นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่รู ้สึกไม่ดี ก็จะ
กระทบไปทั้งหมด ถ้าเกิดเราสามารถตัวเลขเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ว่ามีกระทบกับด้านไหน 
เราสามารถที่จะมุ่งเน้นในการดำเนินงานได้ และอีกประเด็นการปลูกป่าที่ผนวกในเรื่องของ
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมในมิติอ่ืนได้ด้วย 

นางสาวณัฏฐกานต์ ยาวิชัย 
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

          ในส่วนของข้อที่ 1 ได้เก็บข้อมูลมาเรื่องของผลกระทบกับด้านไหนบ้าง เรื่องของ 
PM 2.5 ภาพรวมของจังหวัดไม่ได้เก็บขนาดนั้น แต่ละคลัตเตอร์นั้นก็มีเก็บข้อมูล เช่น ด้าน
การท่องเที่ยว ก็จะมีเปรียบเทียบว่าช่วงสถานการณ ์ PM 2.5 ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวลดลง 

นายสุกฤษ  กระแสสุข  
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ 

          ถ้าเกิดการบูรณาการ ทำให้มีข้อมูล เราสามารถที่จะชี้ประเด็นได้มากขึ้น สามารถท่ี
จะใช้ประเด็นในการสื่อสารกับภายนอกได้ เพราะว่าภาพลักษณ์ข้างนอกมองเข้ามาข้างใน
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แล้ว ภาพลักษณ์ไม่ดี ถ้าเกิดเรามีความชัดเจน เราสามารถสื่อสารกับคนข้างใน เรามีความ
พยายามในควบคุมในการเกิดภาพลักษณ์ ในเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

นายอุดม อินทร์จันทร์ 
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ 

เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันมีอยู่หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PM 2.5 ตอนนี้
เป็นเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนด้วย คือ ควันข้ามแดน มันวุ่นวายไปหมด ผมเข้าใจว่านโยบาย
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จะต้องขยับให้เยอะขึ้น อย่างเช่น ของสภาลมหายใจก็นำเสนอ
พรบ.อากาศสะอาด ได้รับการบรรจุเข้าที่ประชุมในรัฐสภาไปแล้ว และเรื่อง Carbon Credit 
น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะยั่งยืน คือพูดเรื่องนี้มาประมาณ 2 – 3 ปี แต่ก็ยังไม่
คืบหน้า ตอนนี้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จัดการเรื่องนี้ได้บ้างแล้ว อย่างเช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย และดอยสะเก็ด 2 ตำบล เป็นเรื ่องที ่น่าสนใจ เรื ่อง Carbon Credit 
เกี่ยวกับ โกบอล ด้วยก็จะลำบากเขาก็จะย้อนถามเราว่า เราทำนาปลูกข้าว เราก็ปล่อย
คาร์บอนเหมือนกัน ต้องมีการตั้งรับ และอีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ขยะล้นเมือง ทางพิษณุโลกที่เป็นข่าวใน
โซเซียล และเชียงใหม่ก็เริ่มแล้ว โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก น่าจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องเตรียม
รับให้ดี มีพ้ืนที่ที่เคยร่วมงาน CSOs Forum จ.ลำพูน ในเทศบาลตำบลเกาะคา มีการบริหาร
จัดการเรื่องขยะได้น่าสนใจมาก และบ่อขยะที่ดอยสะเก็ดก็เอาไม่ไหวแล้ว  

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

เป็นปัญหาที่อยากจะให้ทุกคนตระหนัก ฝากถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมเรื่องการแก้ไขปัญหาและประเด็นที่กรรมการเสนอ
เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ต้องมองในภาพรวมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา 1 อย่าง 
อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาฯ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะทำให้การทำโครงการหรือการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมมีคุณภาพมากข้ึน  

นางศุภาดา ชัยวงษ์ 
ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

ขอเสริมในเรื่องของโครงการปลูกป่า ในส่วนของกิจกรรม CHR ถือเป็นกิจกรรมส่วน
หนึ่งของไมซ์เหมือนกันถ้าเกิดที่เราสามารถจะทำให้กิจกรรม CHR ดึงนักเดินทางไมซ์หรือว่า
กลุ่มองค์กรเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ก็จะมาทำกิจกรรมตรงนี้ ตอนนี้บางทีก็มีคำถาม 
สมมตว่ามี กลุ่มบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ แม้กระทั่งกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นต่างประเทศที่
อยากจะมาในเชียงใหม่มันมีกิจกรรม  CHR ประเภทไหนบ้างที่เขาสามารถทำได้ ถ้าเกิดว่า
เราสามารถรวบรวมเป็น วิชไวท์ ว่าทำที่ไหนได้บ้าง กิจกรรมมีประเภทไหน ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะบอกเขาได้เลย ในส่วนของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการภาคเหนือ  สามารถที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์ในผู้ที่อยากจะทำกิจกรรมตรงนี้ได้ 
และจะโยงไปถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วย เพราะเมื่อสักครู่เห็นมี ปตท. นอกจาก ปตท.
มันยังมีอีกหลายบริษัทซึ่งตอนนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญ ถ้า
เกิดว่าเราทำข้อมูลขึ้นมาตรงนี้แล้วเป็นทางเลือก ไม่ได้เน้นเรื่องปริมาณแต่ทำอย่างไรให้อยู่
รอดอาจจะแบ่งแปลงไปเลยว่า อันนี้ของบริษัทนี้เขาปลูกไปกี่ต้น เขาก็มีหน้าที่ในการดูแล 
เหมือนกับดึงให้เขากลับมาในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูแลต้นไม้และเชื่อมโยงไป
ยังพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวได้ 

นางสาวลักขณา ศรีหงส์ 
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เรื ่องของการปลูกป่า ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆน่าจะมีพื้นที่ป่า ถ้าเรามีการ
ขับเคลื่อนเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง เป็นต้นไม้เล็ก ต้นไม้ที่กินได้ น่าจะเป็นโอกาส
อย่างหนึ่ง ภาคส่วนต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ก็น่าจะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว แทบ
จะไม่ได้ใช้งบประมาณจากรับบาลเลย เป็นความต้องการร่วมจากสถานการณ์เชียงใหม่ปีนี้
ร้อนมาก อยากจะให้ทุกคนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
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2. อยากให้กำลังใจเรื่องจากจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องที่
สะสมมานาน 30 – 40 ปี แต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
โอกาสในการสร้างอาชีพ อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอีกหลายอาชีพที่หายไปจากสถานการณ์การ
ใช้เทคโนโลยีแต่หนึ่งอาชีพท่ีมาแรงและเป็นที่ต้องการ คืออาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
คาร์บอนต่ำ ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างทันท่วงทีก็จะเป็นโอกาสให้กับประชาชน คนรุ่นใหม่ 
ผู้สูงอายุ ได้มีส่วนในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจากการมีอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนต่ำ 

3. มีมาตรการมากมายที่ส่งเสริมเรื่องคาร์บอนต่ำ มีหน่วยงานที่ดำเนนิการเรื่องลด
ใช้พลังงาน และการสร้างโอกาสในการปรับตัวสู่คาร์บอนต่ำ เป็นคนที่มีกำลังมีศักยภาพก็
ปรับตัวกันไปในระดับหนึ่ง แต่ละชุมชน ท้องถิ่น หลายภาคส่วนต้องการมาตรการและ
นโยบายจากจังหวัดจากรัฐบาล มีมาตรการที่จะสร้างการปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่เมืองคาร์บอน
ต่ำไปด้วยกัน 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

ฝากทางฝ่ายเลขาฯ ของคลัตเตอร์รวบรวม และเสริมในเรื่องของทั้ง 2 ท่าน ฝาก
ทางภาคประชาสังคม ได้บอกทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ ให้ไปทำแพคเกจเรื่องของทำ CSR ตอนนี้ภาคเอกชนที่เข้ามาทำ CSR ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องของการปลูกป่า และในอีก 3 ปีข้างหน้าบริษัทที่เป็นบริษัท (มหาชน) 
ต้องหาเรื่องกระบวนการที่จะใช้แหล่งคาร์บอน หาแหล่งคาร์บอนเพื่อที่จะเติมเรื ่องของ
คาร์บอนเครดิต ฝากทางฝ่ายเลขาฯคลัตเตอร์ไปคิดแพคเกจทำโครงการร่วมกับเขา 
ภาคเอกชนร่วมเข้ามาลงทุนในการปลูกป่า และเป็นแหล่งผลิตคาร์บอน ถ้าสมมติเราทำได้
ก่อน ก็จะเป็นโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ เหมือนกับที่ทางอเมริกาใต้ได้ทำ เชียงใหม่เราทำ
ได้หรือไม่ ให้ศึกษาแล้วเอามาทำมาปรับดู ถ้าเชียงใหม่ทำได้ (1) จะช่วยได้ 2 อย่าง คือ จะ
ทำให้ชาวบ้านขายคาร์บอนเครดิตได้ (2) ทำให้สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ดีขึ้น (3) การเผาป่า
ลดลงและทำให้ PM 2.5 ดีขึ้น  

นายเก่ง ชัยวารินทร์ 
(แทน) ผู้อำนวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ  
สำนักงานเชียงใหม่ 

จากที่ไปเข้าร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1. บ้านแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด ได้รับทุนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาดำเนินการเรื ่อง

บริหารจัดการ เห็นว่าปีนี้จะเริ่มขายทั้งหมด 900 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท ตัวเลขที่คำนวณ
คร่าวๆ ปีละ 600,900 ไร่ เป็นรูปแบบที่ดี และเงินส่วนนี้ก็เอามาพัฒนาชุมชนได้  

2. จากเรื่องหมอกควัน เวลาเกิดหมอกควันขึ้น ข่าวออกดังมาก แต่ถ้าอากาศดีไม่มี
ข่าวออกเลย ว่าเชียงใหม่อากาศ ดีแล้ว เข้าสู่สภาพปกติ อยากให้นำเสนอในส่วนนี้ 

ต่อจากก่อนหน้านี้ เรื่องของเส้นทางการคมนาคมทางอากาศไปแล้ว แต่ข้อมูลด้านนี้
เป็นข้อมูลข้อภูมิภาค ภาคเหนือ แต่อย่าลืมว่าเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ สุดทิศเหนือ 
สิ้นสุดที่เชียงใหม่ เส้นทางรถไฟมีทั้งหมดมากกว่า 90 ขบวนต่อเดือน ในขณะเดียวกัน
เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ขึ้นเหนือ มีอยู่ 1,300 แต่ว่าเรามีเส้นทางเชื่อมระหว่างภาค 
ระยอง - เชียงใหม่ ไม่อยากให้ทิ้งเรื่องของการคมนาคมทางบก 

นายสุกฤษ  กระแสสุข  
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ 

3 ประเด็น ของสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ของไมซ์ ทางผม
เองได้มีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประเด็นที่คุยกันว่า ถ้าเกิดมีนโยบายของ
ไมซ์อยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เชียงใหม่ขาดอยู่คือการจัดเลี้ยงที่ได้คุณภาพ ถ้าเกิดเราไปสนับสนุนในกลุ่ม
ของนักศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องของอาหารและการเกษตร ซึ่งโดดเด่นอยู่แล้ว อาจจะเป็นการเชิญ เชฟ 
มาสเตอร์เชฟต่างๆ เข้ามาสอนเด็กให้เกิดความเชี่ยวชาญ 
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ส่วนทางเรื่องของอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขยะที่เพิ่มขึ้น แต่ว่าการสะสม การสร้าง
เตาเผาขยะซึ่งกำลังสร้างอยู่ ต่อไปความสามารถในการจัดการมีอยู่ประมาณ 650 แต่ขยะ
ทุกวันนี้มีแค่ 300 การที่เพ่ิมมา 450 ต่อวันมันเกิดกระแสประเด็น  

นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน 
ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบล 
ไชยสถาน 
 

ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีประเด็นปัญหาในส่วนของตอนนี้เรา
สนับสนุนในภาคการท่องเที่ยว ตามแผนที่ได้ดำเนินการไว้ เมื่อสักครู่ในการท่องเที่ยวคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดจากการท่องเที่ยว เรื ่องของขยะ ตอนนี้ขยะเป็นปัญหาที่องค์กรส่วน
ท้องถิ่นรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาลฯ อบต. ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นรณรงค์คัด
แยก ที่ขายได้ก็ขาย ส่วนที่ขายไม่ได้เป็นปัญหา ขยะเปียก  ล่าสุดก็คือ ซากขยะที่ดอยสะเก็ด 
รองรับแค่ 250 ตัน แต่โรงไฟฟ้าทราบว่าจะเสร็จ 2569 แต่บ่อขยะเต็ม 2568 ปัญหาตัวนี้ 
เหลือจุดเดียว คือที่พักขยะ  

นายนนท์ปวิธ ฐานพัฒน์ภาคนิ 
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงจะสรุปผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากการประชุมฯนี้ 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

ฝากทางฝ่ายเลขาฯ เอา 4 ด้านของงบพัฒนาจังหวัดที่เกิดขึ้น เราได้ทำอะไรบ้าง ทำ
แล้วประสบผลสำเร็จอย่างไร ที่เราอยากสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันได้ขับเคลื่อนมีความสำเร็จอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง อยาก
ให้ทุกคนช่วยกันสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องประชาชน จะได้
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการคิดและพัฒนา 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี การพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่าย 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 351 ,364,100 บาท จังหวัดและ
มีงบประมาณจากการยกเล ิกก ิจกรรมและงบประมาณเหล ือจ ่าย ทั ้งหมดจำนวน 
18,687,417.30 บาท จำแนก ดังนี้ 

 งบประมาณทั้งหมด 
ใช้งบประมาณ 
ตามมติ ก.บ.จ  

ครั้งที่ 3/2567 

ใช้งบประมาณ 
ตามมติ ก.บ.จ  

ครั้งที่ 4/2567 
คงเหลือ 

งบประมาณเหลือจ่าย 15,781,696.30 483,000 4,024,079 11,274,617.30 
งบประมาณจากการ

คืนงบประมาณ 
2,905,721 - 2,905,721 - 

รวม 18,687,417.30 483,000 6,929,800 11,274,617.30 
 

       หน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเสนอ
ขอใช้งบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความ
เห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีนั้น ๆ โดยเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) จำนวน 1 
โครงการ งบประมาณ 11,200,000 บาท ได้แก่ 
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        โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กิจกรรม
ย่อยที ่ 1 ลดความเหลื ่อมล้ำในพื้นที ่ห่างไกลด้วยการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 11,200,000 บาท หน่วยดำเนินงาน 
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กิจกรรมย่อยที่ 1 ลด
ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 11 ,200,000 บาท และขอเพิ่มองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคองเป็นหน่วยดำเนินการร่วม โดยโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตใช้พ้ืนที่
จากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเรียบร้อย และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองคองเป็นหน่วยรับโอนสินทรัพย์ต่อไป 

จากเดิมเป็นโครงการที่ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ทางหน่วยได้ยื่นโครงการฯขอไปทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 50 
กิโลวัตต์ งบประมาณเหลือจ่ายสำหรับการดำเนินงานเพียงพอดำเนินการ 1 หมู ่บ้าน จึง
ดำเนินการในหมู่ที่ 1 รายละเอียดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ของหมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใน
หมู่บ้านมีทั้งหมด 32 ครัวเรือน จำนวน 120 คน ซึ่งถ้าหากโครงการได้รับอนุมัติติดตั ้งฯ
โครงการ (Off Grid) 30 กิโลวัตต์ โครงการฯสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 41,400 หน่วยต่อปี 
และได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 17.64 ตันต่อปี  

โครงการนี้ทางกรมอุทยานมีหนังสือในการอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ซึ่ง
ในหนังสือดังกล่าวนั้นทางอธิบดีกรมอุทยานได้มีหนังสือ แจ้งว่าเห็นชอบในหลักการ ตาม
เงื่อนไขการดำเนินการร่วมกันระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ในโครงการดังกล่าว ซึ่งหน่วย
เห็นว่าหนังสือดังกล่าวอนุมัติให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ฉะนั้นจึงจะขอ
อนุมัติในที่ปะชุมว่าในการดำเนินโครงการอยากจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

         โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณเหลือจ่าย โดย
เป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน ได้มีไฟฟ้าใช้ และเพ่ิมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เป็นหน่วยดำเนินการ ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เห็นชอบตามเงื่อนไข
ให้ดำเนินการ่วมกันระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
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นายปรัชญา โกมณี 
ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 

ขอสอบถาม เรื่อง 50 กิโลวัตต์คือชุมชนละ 50 กิโลวัตต์ ใช่หรือไม่ และมีแบตตอรี่ตัว
กักเก็บไฟด้วยใช่หรือไม ่

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

         โครงการนี้ขอไป 30 กิโลวัตต์ จากเดิมขอไป 2 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากว่างบประมาณ
จังหวัดไม่เพียงพอ จากเดิมขอ 20 กว่าล้าน 2 หมู่บ้าน ก็เลยตัดไป 1 หมู่บ้าน ก็เหลือแค่ 1 
หมู่บ้าน 30 กิโลวัตต์ มีทั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อใช้ตอนกลางคืนและมีการ
ติดตั้งเจนสำรองเผื่อกรณีที่มีปัญหา สำรองไว้ 1 ชุด 

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ 
คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นสถานีที่ใช้ร่วมกันหรือว่าเป็นบ้านแต่ละหลัง 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

ใช้ร่วมกันเป็นจุดศูนย์กลาง ติดตั้งสถานีจุดเดียวเท่านั้น เดินสายไฟให้กับบ้านแต่ละ
หลัง สายไฟที่ได้ประมาณการ 1,500 เมตร 

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ 
คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

สินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นของใคร 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

ถ้าโครงการเสร็จเรียบร้อย ก็จะโอนให้ทางองคืการบริหารส่วนตำบลเมืองคอง โดยมี
บันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว 

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ 
คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น คือ เป็นห่วงว่าจะเป็นโครงการสาธารณประโยชน์หรือว่าส่วนตัว 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

ตามที่พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียน คือเป็นโรงพลังงานไฟฟ้าใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถ้าสมมติมีบ้านเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ถูกต้องมั้ย ถ้าตอนนี้ที่เรียน
สักครู่เมื่อตอนต้น 32 ครัวเรือน สมมติว่าถ้ามีมากว่า 32 ครัวเรือนในอนาคต มีผลกระทบ
หรือไม่ หรือสามารถใช้กับไฟนี้ได้หรือไม่ 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

ถ้ามีไม่มากเกินไป ก็จะขอใช้ร่วมได้ อยู่ที่กำลังที่สามรถรับได้ ซึ่งเรามี 30 กิโลวัตต์  

นายเก่ง ชัยวารินทร์ 
(แทน) ผู้อำนวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานเชียงใหม่ 

1. อยากทราบว่าทำไมถึงเลือกที่นี่ 
2. ทำไมถึงตัดหมู่ที่ 2 ทิ้ง มีวิธีการเลือกอย่างไร และหมู่ที่ 2 ที่ถูกตัดทิ้งไป ในปี

หน้ามีโอกาสจะได้รับโครงการแบบนี้อยู่หรือไม่ 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี 
สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

โครงการนี้ทำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ซึ่งให้ทางท้องถิ่นพิจารณา
ในการเลือกหมู่ที่ 1 หรือหมู่ที่ 2 ซึ่งก็แจ้งมาว่าหมู่ที่ 1 มีความสำคัญมากกว่า และพื้นที่ที่
เหลือ ที่ผ่านมาโครงการที่สนับสนุนงบประมาณด้านพลังงานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปี 2565 
กองทุนไม่ได้เปิดลักษณะโครงการ และได้มีข้อมูลว่า เร็วๆนี้จะมีการประกาศรับสมัคร
โครงการ ถ้ามีการประกาศรับสมัครโครงการก็อาจจะผลักดันให้หมู่ที่ 2 ที่เหลือ ขอโครงการ
ปรับปรุงและส่งเสริมต่อไป 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธาน 

ฝากทางพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานเรื ่องของการดำเนินการ การดูแล
โครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต  ถ้า
เป็นได้ให้ดำเนินการ ดูในเรื่องของแผนที่จะเสนอต่อในปีงบประมาณถัดๆไป 
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ข้อเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี การพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือ
ดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ โดยเป็น
โครงการที ่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
11,200,000 บาท ข้างต้น ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. เพิ่มองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเป็นหน่วยดำเนินการร่วม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี การพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่าย 
เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ โดย
เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
11,200,000 บาท ข้างต้น ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพิ่มองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเป็นหน่วย
ดำเนินการร่วม 

 

งบประมาณเหลือจ่าย 11,200,000 โครงการที่ขอใช้งบประมาณ 11,200,000 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร  ผลผลิต : โครงการพัฒนาด ้าน
สังคม 

 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านใหม่สารภี 
3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

11,100,000 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต ลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม กิจกรรม
หลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและลด
ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่หา่งไกลด้วย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กิจกรรม
ย่อยที ่1 ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่
ห่างไกลด้วยการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) 
ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย หมู่ที่ 1 
ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

11,200,000 

ผลผลิต : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ   

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ในพื้นที่
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

100,000 

 

 

 4.2 การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 340,735,600 บาท และ
หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
           การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อให้เกิดสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 112 รายการ ซึ่งทุก
รายการมีบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและบำรุงรักษา พร้อมการระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 
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 รายการ หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
ที่เกิดจากโครงการ หน่วยงาน 

รับโอน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการ 

(ระบบ GFMIS) 

จำนวน
หน่วย 

1 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยว
อำเภอดอยหล่อ-อำเภอแม่วาง ถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ 
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   7,451,600  5,400,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง่เดี่ยวสาย
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 
1095 ตอนหนองโคง้ - กิ่วคอหมา ระหว่าง 
กม.0+175 – กม.3+850 ตำบลขี้เหล็ก 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 
106 ต้น  

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 3 

   5,488,000  4,926,000  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกหว้ยสะบ้า  
(วังทอง) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   9,500,000  9,490,000  1 อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกบัวตอง - 

น้ำพุเจ็ดส ี
4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยว งาน

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - 
หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.
68+330  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 3 

22,000,000  21,115,480  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยว งาน
ติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam 
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวง
หมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า 
ระหว่าง กม.8+000 – กม.17+000 (เป็น
ช่วงๆ) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ่ปริมาณงาน 0.904 กโิลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 3 

   5,000,000  2,499,982  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

6 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 
ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.
49+300 - กม.53+825 ตำบลบ้านแอ่น 
อำเภอดอยเต่า ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 1 

22,083,000  21,664,358  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 1 

7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการ
เดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-
เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแกว้ 
ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (เป็น
แห่งๆ)  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 2 

   9,999,000  9,974,507  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 
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 รายการ หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
ที่เกิดจากโครงการ หน่วยงาน 

รับโอน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการ 

(ระบบ GFMIS) 

จำนวน
หน่วย 

8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดบัมาตรฐาน
การเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - 
ขี้เหลก็หลวง ระหว่าง กม.4+200 - กม.
17+000 (เป็นแห่งๆ)  ตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว ตำบล
แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 12.800 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 2 

   9,990,000  9,969,964  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 

9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยว
อำเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงาน
โครงการชลประทานแม่แตง ตำบลขี้เหลก็ 
ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 10.200 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

31,900,000  31,888,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

10 งานติดต้ังราวกันอันตราย (Single W-Beam 
Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทาง
หลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ 
ระหว่าง กม.16+000 – กม.53+000 (เป็น
ช่วงๆ) ตำบลบ้านโป่ง ตำบลเวียง ตำบลป่าตุ้ม 
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 1.528 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 3 

   5,000,000  4,348,150  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

11 งานติดต้ังป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง - 
เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่
ทะลาย - หัวโท บริเวณ กม.66+525 ตำบล
แม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่ 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที่ 3 

   2,500,000  2,479,770  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

12 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพือ่การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.
3024 แยก ทล.107 - บ้านเมืองคอง ตำบล
เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   9,950,000  9,910,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

13 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพือ่การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.
4030 แยก ทล.1095 - อุทยานแหง่ชาติ
ห้วยน้ำดัง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม ่

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   5,000,000  4,955,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

14 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพือ่การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.
4051 แยก ทล.1096 - บ้านแม่ขิ ตำบลแม่
แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   5,000,000  4,950,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 
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 รายการ หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
ที่เกิดจากโครงการ หน่วยงาน 

รับโอน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการ 

(ระบบ GFMIS) 

จำนวน
หน่วย 

15 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพือ่การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สาย ชม.4051 
แยก ทล. 1096 - บ้านแม่ขิ กม. 12+800 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   7,000,000  6,995,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

16 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเพือ่การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม. 
4030 แยก ทล.1095 – อุทยานแหง่ชาติ
ห้วยน้ำดัง กม. 6+500 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

   6,600,000  6,595,000  1 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

17 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสูแ่หล่งทอ่งเที่ยววิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวง
เหนือ ตำบลลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
4.300 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม ่

13,500,000  10,400,000  1 เทศบาลตำบล
เชิงดอย 

18 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้น
ดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแกว้ - 
พระตำหนักภูพิงคราชนเิวศน์ ระหว่าง กม.
9+500 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ตำบล
ช้างเผือก ตำบลสเุทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

14,996,000  8,247,792  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 

19 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้น
ดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแกว้ - 
พระตำหนักภูพิงคราชนเิวศน์ ระหว่าง กม.
3+250 - กม.4+150 ตำบลช้างเผือก 
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

   4,987,000  4,730,591  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 

20 จัดทำป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว
หัตถกรรมบ้านถวาย OTOP ทางหลวง
หมายเลข 108 ระหว่าง กม.13+550 - กม. 
17+100 (เป็นแห่งๆ) ตำบลหางดง ตำบลน้ำ
แพร่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ่

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่1 

   2,606,000  2,576,000  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่1 

21 ปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม ่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว 
ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - 
เชียงใหม ่(ในส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน 41) 
ระหว่าง กม.0+276 - กม.0+943 (รวม
พื้นที่ถนนศรีวิชัย) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

35,000,000  34,885,909.77 1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 
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 รายการ หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
ที่เกิดจากโครงการ หน่วยงาน 

รับโอน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการ 

(ระบบ GFMIS) 

จำนวน
หน่วย 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ระยะทาง 2.447 
กิโลเมตร 

22 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดบัมาตรฐาน
การเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ – แม่ริม 
ทางหลวงหมายเลข 107  ตอน เชียงใหม่ – 
ขี้เหลก็หลวง  ระหว่าง กม.17+000 – กม.
19+600 (เป็นแห่งๆ) (รวมบริเวณทางแยก
ทุ่งหัวช้าง) ตำบลริมใต้ ตำบลริมเหนือ ตำบล
สันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร  

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

   5,000,000  4,989,000 1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 

23 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการ
เดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-
เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแกว้ 
ระหว่าง กม.3+500 - กม. 4+500 (เป็น
แห่งๆ) (รวมบริเวณทางแยกต่างระดับแม่กวง) 
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร  

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

   9,480,000  9,469,000 1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 

24 การอนุรักษ์ดินและแหลง่น้ำ โดยการสร้างฝาย
ชะลอน้ำ แบบคอกหม ู

สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์

ท่ี 16 

474,200  359,856  80 สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 

16 
25 การอนุรักษ์ดินและแหลง่น้ำ โดยการสร้างฝาย

ชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร 
สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์

ท่ี 16 

       90,800            90,800  4 สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 

16 
26 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่นำ้ขาน บ้าน

ต้นแหนนอ้ย-สบวาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัง
พร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 245.00 เมตร  

สำนักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัด

เชียงใหม ่

13,475,000  11,048,000  1 องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบล 
ท่าวังพร้าว 

27 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่นำ้ขาน บ้าน
ป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 100.00 
เมตร 

สำนักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัด

เชียงใหม ่

   5,500,000  4,820,000 1 เทศบาลตำบล
บ้านกลาง 

28 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่นำ้ขาน บ้าน
ต้นแหนนอ้ย หมู่ที่ 7 (ระยะ 3) ตำบลท่าวัง
พร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 175.00 เมตร 

สำนักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัด

เชียงใหม ่

   9,625,000  7,692,339  1 องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบล 
ท่าวังพร้าว 
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 รายการ หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
ที่เกิดจากโครงการ หน่วยงาน 

รับโอน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการ 

(ระบบ GFMIS) 

จำนวน
หน่วย 

29 ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 
2 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทางรวม 914.00 เมตร 

โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม ่

23,200,000  20,997,022  1 โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม ่

30 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร  
ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวง
หมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ 
ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็น
แห่งๆ) ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบล
ป่าแดด ตำบลช้างคลาน ตำบลสุเทพ ตำบล
หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 7.565 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวง

เชียงใหม่ที ่2 

   5,000,000  4,975,546  1 แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที ่2 

 
ข้อเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ       

การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 112 รายการให้แก่หน่วยงานรับโอน
สินทรัพย์ข้างต้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 112 รายการให้แก่หน่วยงาน
รับโอนสินทรัพย์ 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

       ฝากทางหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของแขวงทางหลวง โครงการชลประทาน 
เนื่องจากว่าการโอนสินทรัพย์เป็นการโอนระหว่างกรมกับกรม จังหวัดจะเป็นผู้ลงนาม ส่วนหน่วย
ที่เป็นผู้รับโอนตามระเบียบก็คืออธิบดีกรมนั้นๆ เช่น กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้ลง
นาม และในแต่ละรอบการประชุม (ก.บ.จ.) อยากจะโอนสินทรัพย์ไปให้หน่วยงานเพื ่อให้
สินทรัพย์มีผู้ดูแลทางเป็นทางการ 

ปิดประชุม 16.00 น. 
 

  


